



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้แก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษาและจัดทำข้อมูล

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการจ้างบุคคล จำนวน ๓ ราย เพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษาและจัดทำข้อมูลภายใต้โครงการคลินิกสิทธิมนุษยชน และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบงานการตรวจเยี่ยมสถานที่ลิดรอนเสรีภาพและสถานที่ควบคุมตัวบุคคลเพื่อป้องกันการทรมาน โดยให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักบริหารเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. การเป็นองค์กรร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน : ความท้าทายด้านกฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม” (The National Academic Conference Integration for Sustainable Social Justice: Challenges in Law, Technology, and Innovation)

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน: ความท้าทายด้านกฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์โครงการและการจัดงาน และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การเสวนา เรื่อง “จากอนุสัญญามินามาตะสู่การควบคุมปรอทในประเทศไทย”

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดเสวนาวิชาการ “จากอนุสัญญามินามาตะสู่การควบคุมปรอทในประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน โดยมอบ กสม.ศยามล เป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีในกลไกด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอาเซียน” และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป